

Tủ bếp gỗ xoan đào cho phòng bếp hiện đại

Khi có nhu cầu về thiết kế tủ bếp cho gia đình, điều đầu tiên gia chủ thường quan tâm đó chính là nguyên liệu, và khi đó thì tủ bếp gỗ tự nhiên vẫn luôn được ưu ái hơn cả. Vậy lựa chọn nguyên liệu gỗ tự nhiên nào để có được một căn phòng bếp ấm cúng nhưng không kém phần sang trọng và hiện đại cũng như tiện dụng nhất cho mọi nhu cầu của mình?

Tủ bếp gỗ

Tủ bếp gỗ Cẩm Xe Tủ bếp gỗ xoan đào Tủ bếp gỗ sồi - <https://giuonggo.net/tu-bep-go>

Tủ bếp gỗ xoan đào là một trong các loại nguyên liệu tủ bếp gỗ tự nhiên được ưa chuộng nhất hiện nay. Với những ưu điểm vượt trội, mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý, tủ bếp gỗ tự nhiên chính là ý tưởng tuyệt vời cho phòng bếp gia đình.

Gỗ xoan đào

Gỗ xoan đào là loại gỗ có nguồn gốc từ Việt Nam, được trồng nhiều ở khu vực Tây Bắc và Gia Lai. Trong điều kiện tự nhiên phát triển bình thường, gỗ xoan đào có thể cao tới 30m và đường kính ngang ngực tới 85cm. Gỗ xoan đào có bề mặt màu đỏ nhạt, sinh trưởng tương đối nhanh. Trung bình 1 năm đường kính tăng 2-2,5cm và chiều cao tăng từ 1,3-2m, sau 6 năm có thể được thu hoạch.

Đây là loại gỗ lớn và quý, được dùng làm nguyên liệu đóng đồ nội thất phổ biến, trong đó có tủ bếp gỗ xoan đào tự nhiên.

Tủ bếp gỗ xoan đào

Xoan đào là một loại gỗ có khả năng chịu lực rất tốt, đi kèm theo đó là khả năng chịu nước và hạn chế sự tấn công của mối mọt thông thường. Vì thế, khách hàng thường rất hài lòng về độ bền của tủ bếp gỗ xoan đào khi lựa chọn sử dụng sản phẩm này.

Tùy vào không gian, vị trí đặt tủ bếp, bạn sẽ có những kiểu dáng thiết kế khác nhau cho phù hợp. Bởi màu của tủ bếp gỗ xoan đào tự nhiên thường hơi sẫm màu, vì thế bạn sẽ nghĩ rằng gỗ xoan đào phù hợp với hơi hướng cổ điển? Tuy nhiên, gỗ xoan đào sơn PU sẽ giúp cho bạn có một không gian bếp sáng sủa, mang phong cách hiện đại tùy vào sở thích và gu thẩm mỹ của gia chủ.

Hơn nữa, một điểm cộng cho sự lựa chọn tủ bếp gỗ xoan đào đó chính là giá thành khá rẻ so với các loại tủ bếp tự nhiên khác, phù hợp với túi tiền đại đa số người dân Việt Nam. Đây là loại nguyên liệu được ưa chuộng nhắc tới đầu tiên khi bạn có nhu cầu về tủ bếp gỗ tự nhiên cho không gian phòng bếp hiện đại. Tủ bếp gỗ

Tủ bếp gỗ Cẩm Xe Tủ bếp gỗ xoan đào Tủ bếp gỗ sồi - <https://giuonggo.net/tu-bep-go>